

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6149 - THỨ BA NGÀY 2/8/2022 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

### UBND tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm

Chiều ngày 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; thường trực cấp ủy và HĐND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện...

#### \* Tăng trưởng tốt trong nhiều lĩnh vực

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2022 do ông Bùi Sơn Điền - Giám đốc Sở Kế hoạch và

Đầu tư trình bày, cho biết: Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; ngành Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; lĩnh vực dịch vụ duy trì tốc độ phát triển, kim ngạch xuất khẩu tăng; lượng khách du lịch tăng trên 120%, khách qua lưu trú tăng mạnh so cùng kỳ; tiến độ thu ngân sách nhà nước tăng khá, nhiều địa phương đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt; doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an

sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp, từ cuộc họp này sẽ tổ chức theo hướng vướng mắc, tác nghẽn ở chỗ nào thì địa phương kiến nghị để xử lý và giải quyết chỗ đó, không dằn trải báo cáo đều đều. Chủ tịch khẳng định, tình hình quản lý, bảo vệ rừng, trồng cây xanh đang có chuyển biến tích cực. Việc vận động doanh nghiệp, hội, đoàn thể trồng thêm cây xanh sẽ ý nghĩa hơn các diễn đàn chỉ phát biểu... XEM TIẾP TRANG 3

#### NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”

BÀI NÓI TẠI LỚP HỌC CHÍNH TRỊ CỦA GIÁO VIÊN, ĐẦU THÁNG 8/1959

#### TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIÊM VÀNG

## Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm



Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi cơ sở, bám sát thực tiễn để có phương pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt tạo chuyển biến về kinh tế - xã hội. Ảnh: Khánh Phúc

TRANG 2

### Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc người có công

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh - liệt sĩ và công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 75 năm qua, tư tưởng, tình cảm và những lời căn dặn của Người đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện, biểu thị sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

TRANG 4

### TRƯỜNG MẦM NON TU TRA Điểm sáng về chất lượng giáo dục mầm non

TRANG 5

#### KINH TẾ

### Làm giàu từ lựu giống

TRANG 3

### ĐẠ TÊH: Đưa pháp luật về cơ sở



“Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được huyện Đạ Tẻh tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.”

TRANG 6

### Hiệu quả của tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Lâm Hà



TRANG 5

### TÒA SOẠN - BAN ĐỌC Những chuyển biến kinh tế tích cực ở xã Tà Nung

TRANG 7



TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIÊM VÀNG

# Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

## Bài II: Làm gì để tạo đột phá trong khuyến khích sự sáng tạo và bảo vệ cán bộ

Sự ra đời của Kết luận số 14 thực sự tạo nên đột phá, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ phát huy sức sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn vì lợi ích chung. Đồng thời, Kết luận số 14 cũng mở ra phương pháp nhằm góp phần bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

**T**rước khi có Kết luận số 14, Nghị quyết số 05-NQ/HNTW khóa VI, ngày 20/6/1988 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng” (Nghị quyết Trung ương 5 khóa VI) đã đưa “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vào hệ tiêu chuẩn của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ: “Tiêu chuẩn hàng đầu của cán bộ lãnh đạo là phẩm chất chính trị, trước hết thể hiện ở lòng trung thành với đường lối của Đảng, ở thái độ tích cực đối với công cuộc đổi mới, ở sự trung thực đối với Đảng; có quyết tâm cao trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, có lối sống trong sạch, lành mạnh; có kiến thức và năng lực tiếp thu và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực mình phụ trách, biết tổ chức và điều hành công việc, có khả năng đoàn kết cán bộ; có phong cách dân chủ tập thể, biết lắng nghe ý kiến quần chúng, sâu sát quần chúng và cơ sở; có ý thức tổ chức kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. Lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại cũng đã từng có tấm gương những cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, sáng tạo và quyết đoán trong từng quyết sách như Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - người khởi xướng chủ trương “Khoán hộ” ở Vĩnh Phúc những năm 1966-1968 với những đổi mới, sáng tạo phát triển nông nghiệp; Tổng Bí thư Trường Chinh với đổi mới tư duy kinh tế, khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chính (Chín Cắn) tại Long An với quyết định đổi mới tư duy, thực hiện “cơ chế một giá theo thị trường”; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với chủ trương động viên, khuyến khích mọi người lao động, mọi năng lực sản xuất, mọi thành phần kinh tế sản xuất bung ra, cải tiến lưu thông, phân phối để thúc đẩy sản xuất phát triển, với “Những việc cần làm ngay”... Đặc biệt, những quyết định “xé rào, bung ra” của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt; của Chủ tịch UBND Thành phố Mai Chí Thọ và các lão thành cách mạng đã mạnh dạn cho phép nhà máy, xí nghiệp thử nghiệm “Kế hoạch 3 phần”; của bà Nguyễn Thị Ráo (bà Ba Thi) phá rào thu mua



Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

gạo, bán gạo một giá đầu tiên trong cả nước, góp phần quyết định lo đủ gạo ăn cho 4 triệu dân của Thành phố mang tên Bác từ cuối thập niên 1970 đến thập niên 1980... là những minh chứng sinh động nhất.

Báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của nhiệm kỳ Đại hội XII tại Đại hội XIII (1-2/2021) đã nhấn mạnh yêu cầu cần phải “có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Kết luận số 14 nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, để thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thì cần phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cần phải nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời, Kết luận số 14 cũng nêu rõ, cấp ủy, người đứng đầu không chỉ khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách... mà còn tạo điều kiện để cho những thí điểm đột phá, sáng tạo nhằm tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập

trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn được triển khai. Qua đó, kịp thời phát hiện được sớm và uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm nếu có. Tập trung đổi mới, sáng tạo trên cơ sở nền tảng khoa học, nằm trong khuôn khổ pháp lý, đạo lý, có tính khả thi, vì lợi ích chung...

Thực tiễn Lâm Đồng, có đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm không? Có - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông tâm đắc và minh chứng đó chính là sự dám nghĩ, dám làm trong Cải cách thủ tục hành chính - tạo hiệu quả rõ rệt. Qua đó tạo cơ chế một cửa giải quyết công việc nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn, tốn ít thời gian hơn cho người dân. Hay như nội dung triển khai các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường vì cộng đồng, từ tỉnh đến cơ sở đã có hàng loạt cán bộ dám nghĩ, dám làm và tạo hiệu quả rõ rệt về giữ gìn bảo vệ môi trường. Về “một cửa - một cửa liên thông” nếu không có cán bộ dám nghĩ, dám làm thì làm sao có được Trung tâm hành chính công phục vụ Nhân dân. Điển hình như huyện Lạc Dương có mô hình hiệu quả như “Mô hình Trung tâm giám sát và điều hành thông minh huyện Lạc Dương”, qua đó tạo sự thuận lợi cho người dân trong mọi thủ tục hành chính, tạo sự minh bạch, công khai trong điều hành quản lý.

Đặc biệt, trong phòng, chống dịch COVID-19, Lâm Đồng cũng có đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Tạo mảng xanh, khu vực xanh, doanh nghiệp xanh, khu dân cư xanh để vệ sức khỏe người dân, bảo vệ an toàn cộng đồng. Chủ lực là cán bộ y tế, cán bộ tổ dân phố và cán bộ hệ thống chính trị cơ sở... Dám nghĩ, dám làm thể hiện trong việc khéo léo về ngoại giao vắc xin, đảm bảo một lượng vắc xin cho hàng triệu dân để phòng ngừa COVID-19. Từ đó tạo điểm nhấn cho Lâm Đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số ca mắc thấp, tỷ lệ tử vong thấp, tạo ra vùng đất khá an toàn được người dân, du khách ghi nhận, đánh giá cao.

Từ thực tiễn sinh động của cuộc sống đã tạo nên sự sáng tạo để cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích dân.

Đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong quản lý nhà nước, trong công tác xây dựng Đảng”. Cụ thể những quy định không phù hợp nữa thì cán bộ của Lâm Đồng đã mạnh dạn tham mưu thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng mong đợi người dân. Cụ thể như thay đổi về quy định kiến trúc, quy định về đất đai... để phù hợp thực tiễn, nhu cầu cuộc sống phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông nhấn mạnh: “Muốn nhận diện đâu là điểm nghẽn, đâu là nút thắt, cần chú ý lắng nghe tiếng nói của người dân - điều này cực kỳ chính xác để tháo gỡ, điều chỉnh. Hay như trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, theo đó từng cơ quan, từng tổ chức phải có được lực lượng này trực tiếp tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan mình công tác...”. Tại thành phố Đà Lạt, thời gian gần đây thực hiện thành công 7 nút giao thông lớn trên địa bàn góp phần giảm tải áp lực về giao thông, tránh tắc đường cục bộ trong giờ cao điểm, mùa cao điểm. Điều này minh chứng cho thấy việc quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến thành phố về việc “dám nghĩ, dám làm”. Trong phân bổ vốn đầu tư đã tập trung cho địa bàn trọng điểm, cho địa bàn trọng yếu chuyên làm du lịch và đã tạo chuyển biến rõ nét thời gian gần đây. Cách điều hành quyết liệt này đã tạo điểm nhấn, đổi mới, thay thế cho cách làm chưa thực sự hiệu quả trước đây là chỉ đầu tư theo kiểu phân bổ, đầu tư dàn trải... Hay như việc thực hiện đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư) cho các tuyến cao tốc lớn hiện nay đã minh chứng rõ cho tinh thần “có dám nghĩ, có dám làm” trong điều kiện tỉnh Lâm Đồng còn là tỉnh ngân sách khó khăn.

Tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện đổi mới còn được minh chứng tại huyện Bảo Lâm với Mô hình “Đổi mới phương pháp vận động quần chúng trong thực hiện công trình vòng xoay ngã năm thị trấn Lộc Thắng theo Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đây là dấu ấn nổi bật, tạo được sự tin tưởng trong Nhân dân.

Hay như huyện Đam Rông có Mô hình “Đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý của chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản”. Mô hình khuyến khích trong cán bộ, viên chức, đảng viên thực hiện theo Kết luận 14 đó là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đam Rông, phấn đấu đến năm 2024 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới”. Đây là khát vọng phấn đấu nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Đam Rông 2004 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận định: Chúng ta dễ dàng nhận thấy từ ngay trong tinh thần của Kết Luận 14 của Bộ Chính trị đã cho thấy Trung ương đã có khát vọng, tư duy đổi mới, sáng tạo. Dám nghĩ, dám làm, dám bảo vệ cán bộ và dám tạo cơ chế hành lang pháp lý quan trọng trong công tác này. Đặc biệt, cần lưu ý có 2 yếu tố “Dám nghĩ, dám làm trong quy định; dám nghĩ, dám làm chưa có trong quy định”. Nếu sai phạm, thiếu sót trong dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì phải bảo vệ họ...; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm chứ không phải không làm gì để không ảnh hưởng đến ai, không tạo sự năng động cho cán bộ”.

Với khát vọng vươn cao từ bàn tay, khối óc của người dân Lâm Đồng, từ “thiên thời - địa lợi” nơi vùng đất Lâm Đồng, tin rằng, với sự đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tầm nhìn chiến lược, linh hoạt và sáng tạo của đội ngũ cán bộ các cấp trong cụ thể hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đổi mới bút phá cho địa phương. Hướng đến năm 2025 Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Lâm Đồng sẽ trở thành tỉnh khá của cả nước - đúng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

**NGUYỄN THU**



# UBND tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội...

TIẾP TRANG 1

... Tăng trưởng trên mọi lĩnh vực, thu ngân sách và kiểm soát dịch bệnh tốt. Thương mại dịch vụ khởi sắc ngoài mong đợi và vượt cả sự kỳ vọng của chính quyền... Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở các địa phương và các ngày lễ như Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

## Xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, tỉnh đã giao 6.045,5 tỷ đồng; đến ngày 31/7, khối lượng thực hiện đạt khoảng 2.920 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch, giải ngân đạt 2.852 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch... Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất chậm...

Trong tháng, toàn tỉnh phát hiện 27 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 4 vụ (tăng 17,4%); diện tích thiệt hại 5,52 ha, tăng 2,9 ha; lâm sản thiệt hại 210,5 m<sup>3</sup>, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm, phát hiện 159 vụ vi phạm, giảm 146 vụ (giảm 48%); diện tích thiệt hại 28 ha, tăng 9,3 ha (tăng 49,7%); lâm sản thiệt hại 784 m<sup>3</sup>, giảm 5,72 m<sup>3</sup> (giảm 7,3%) so với cùng kỳ. Chủ tịch UBND 4 huyện,



Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng.

thị “nóng” (Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh) báo cáo về lấn chiếm đất rừng, dù các địa phương đã tăng cường lực lượng, trang thiết bị và giải pháp chống lấn chiếm, phá rừng...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công là trách nhiệm của UBND các cấp trong bố trí, sắp xếp, điều hành. Nếu không bố trí, sắp xếp vốn được thì chuyển vốn sang địa phương khác. Địa phương nào mà lãnh đạo không có khả năng quản lý thì xem xét thay. Có dấu hiệu cán bộ địa phương “bật đèn xanh” cho người dân lấn chiếm

đất dự án để gây khó cho nhà đầu tư, tạo nên tình trạng hỗn loạn trên địa bàn. Do đó, cơ quan cấp huyện phải có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng; phải có phương án tái định canh cho bà con; tổng kiểm kê nhận khoán bảo vệ rừng...

## Còn nhiều nhiệm vụ phải nỗ lực và đồng tâm hiệp lực

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cảnh báo về tình hình vi phạm lâm luật, dịch bệnh trên người,...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng nhắc nhở tiếp tục công tác xây dựng, quản lý và duy trì chỉ số PAPI. Kế hoạch khảo sát, đánh giá, xây dựng các chương trình cho người nghèo nếu chung chung thì không làm được; vì vậy, cách làm từ tổng hợp trên số liệu và số phiếu thu khảo sát của Sở LĐ-TBXH là cụ thể, tuy nhiên, phải kiểm tra, đối chiếu số phiếu thu về và số phiếu phát ra; Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp triển khai đến các huyện, thành và tiến hành thực hiện các nội dung...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp yêu cầu các sở, ngành phải nghiêm túc xem xét các vấn đề tồn tại và có giải pháp khắc phục. Những vấn đề có thể thấy rõ là: giá xăng đã giảm nhưng giá cả nguyên vật liệu không giảm khiến người dân vẫn gặp khó khăn; tình trạng vi phạm lâm luật trong tháng 7 giảm, nhưng tổng 7 tháng vẫn tăng về diện tích thiệt hại là điều không thể chấp nhận; giải ngân vốn đầu tư công vẫn cần phải tăng tốc; Sở Kế hoạch - Đầu tư phải nghiên cứu, tìm hiểu, trả lời về việc còn nhiều doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngưng hoạt động, thu hút đầu tư còn thấp, thủ tục đầu tư vẫn khiến nhà đầu tư phiền lòng... Ngành Giao thông cần chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn giao thông; không chấp nhận việc các nhà hàng, quán ăn chiếm dụng lòng đường, vỉa hè đậu xe; không thể bình dân hoá dịch vụ du lịch ở Đà Lạt... Các sở, ngành và địa phương phải dự báo tình hình; nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp; đảm bảo an toàn, sức khỏe và nâng cao đời sống Nhân dân; đồng tâm hiệp lực, quyết tâm chính trị, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2022.

LÊ HOA

## Làm giàu từ lựu giống

Một nông dân Lâm Hà trồng hàng ngàn cây lựu, chiết cành cung ứng giống cho khắp khu vực. Giống lựu đỏ Ấn Độ đang được cung cấp rộng rãi khắp cả nước từ một vườn giống giản dị trên đồi Tân Văn.

Gia đình ông Võ Văn Hiệp, thôn Tân Hòa, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà rất nổi tiếng trong cộng đồng trồng lựu Việt Nam. Bởi mỗi năm, vườn lựu của gia đình đã cung cấp hàng chục ngàn cây lựu giống cho người trồng khắp nơi. Từ sơ thích ban đầu, giờ vườn lựu giống đã trở thành nguồn thu lớn cho gia đình.

Ông Võ Văn Hiệp kể lại, năm 2020, ông trồng thử vài chục cây lựu Ấn Độ, thứ lựu theo người bán giới thiệu là cho trái rất to, thịt trái đỏ rực, vị ngọt đậm đà, nước nhiều, hạt nhỏ. Mới trồng 8 tháng, không ngờ lựu đã cho trái, có trái nặng tới 0,8kg, vị rất ngon ngọt, đúng như lời người bán giống cam kết. Thấy cây lựu Ấn Độ hợp đất Lâm Hà và theo ông tìm hiểu, hợp với hầu hết các vùng khí hậu nóng trong cả nước, ông Hiệp nảy ra ý định trồng lựu vừa để lấy trái, vừa để cung cấp giống. Vậy là tháng 4/2020, ông cải tạo mảnh vườn 2 ha nằm trên sườn đồi, xuống giống 3.500 gốc lựu Ấn Độ. Hợp

đất, hợp khí hậu, những cây lựu lớn nhanh, cho hàng ngàn cây lựu giống mỗi tháng.

Theo ông Hiệp, cây lựu trồng khoảng chừng 7-8 tháng, khi bắt đầu ra hoa kết trái là có thể sản xuất giống. Giống được sản xuất theo kỹ thuật chiết cành truyền thống. Trên cây lựu mẹ, ông chọn những cành trưởng thành, vạnh cành 2-4 cm, cao khoảng 60-80 cm tiến hành khoanh vỏ. Sau khi khoanh vỏ, cần để vết khoanh 1 tuần để se vết thương, sau đó quét thuốc kích rễ và tiến hành bó “bông” bằng giá thể. Sau khoảng 1-2 tháng, cành chiết ra rễ là có thể cắt khỏi cây mẹ, xuất bán tới tay người trồng. Một cây lựu, tùy tuổi, sức sống có thể cho từ 10-15 cây con/năm.

Điều khá đặc biệt ở vườn lựu giống của gia đình ông Võ Văn Hiệp là phương pháp canh tác thuận tự nhiên. Vì vườn nằm trên sườn đồi nên khi trồng, ông Hiệp cho đánh luống cao, trồng cây lựu trên luống để hạn chế xói mòn và mất nước. Hệ thống tưới được treo



Ông Võ Văn Hiệp bên luống lựu giống.

cao, nước phun trực tiếp vào các cành chiết, đảm bảo cành luôn đạt độ ẩm thích hợp. Vườn không sử dụng các loại thuốc diệt cỏ mà để cỏ mọc phủ luống. Khi cỏ mọc cao, ông dùng máy cắt cỏ, ủ trực tiếp vào luống lựu, phun men vi sinh để cỏ phân hủy thành phân xanh. Loại cỏ khô này có tác dụng giữ ẩm cho gốc lựu, hạn chế cỏ mọc sát gốc và khi phân hủy hoàn toàn sẽ trở thành một loại phân hoại mục, bổ sung dinh dưỡng cho đất.

Gia đình ông Võ Văn Hiệp cũng

là nông hộ áp dụng công nghệ 4.0 vào cung ứng cây trồng. Con trai ông Hiệp, Võ Trung Nguyên là một bạn trẻ rất năng động. Nguyên rao bán giống thông qua các nền tảng xã hội như facebook, zalo, tiktok..., giới thiệu sản phẩm thông qua các nhóm cộng đồng. Thông qua mạng xã hội, Nguyên cung cấp giống lựu, kỹ thuật trồng, chăm sóc tới khách hàng khắp cả nước. Võ Trung Nguyên chia sẻ: “Nông dân nếu chỉ bán theo kiểu truyền thống, truyền tai thì sức lan tỏa khá chậm. Tôi

quảng bá sản phẩm dựa trên các nền tảng xã hội, do đó tiếp cận được đa dạng khách hàng, rất thuận lợi cho nông hộ và chi phí cũng không đáng kể”.

Mỗi năm sản xuất từ 35 - 40 ngàn cây lựu giống, với giá bán 60 ngàn đồng/cây, gia đình ông Võ Văn Hiệp thu hàng tỷ đồng. Ông Hiệp cũng cho biết, lựu Ấn Độ sức sống rất tốt. Sau này, khi nhu cầu giống lựu giảm dần, gia đình sẽ chuyển dần một phần diện tích sang trồng lấy trái thương phẩm cung cấp cho người tiêu dùng. Ông tin chắc trong thời gian tới, thị trường Việt Nam sẽ có số lượng lớn trái lựu Ấn Độ ngon, ngọt, giảm bớt lượng lựu nhập khẩu.

Bà Lương Nữ Hoài Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Văn, huyện Lâm Hà nhận xét, ông Võ Văn Hiệp là nông dân sản xuất giỏi nổi tiếng trong vùng. Ông Hiệp sẵn sàng áp dụng kỹ thuật mới, trồng giống cây mới, “đi tắt đón đầu” và đạt những kết quả rất tốt trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ông Hiệp còn là người nhiệt tình với cộng đồng, sẵn sàng đóng góp tiền bạc, công sức vào xây dựng thôn Tân Hòa cũng như xã Tân Văn, là điển hình nông dân thời đại 4.0 làm giàu cho gia đình và chia sẻ cùng cộng đồng.

DIỆP QUỲNH



## Huy động nhiều nguồn vốn phát triển vùng DTTS

Theo ngành chức năng, giai đoạn năm 2021-2022, toàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn vốn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Trong đó, huy động ngân sách Trung ương hơn 167 tỷ đồng (vốn đầu tư Phát triển hơn 109,7 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 57,3 tỷ đồng); nguồn ngân sách đối ứng địa phương hơn 25 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng cho vay khoảng 40 tỷ đồng.

Những dự án tiêu biểu được phân bổ từ các nguồn vốn huy động gồm: Giải quyết thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị...

Dự kiến đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Trung ương và địa phương khoảng 90%.

**MẠC KHÁI**

## Di Linh xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi

Qua phong trào thi đua từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Di Linh đã xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng trên địa bàn.

Tiêu biểu các mô hình với sản phẩm đặc trưng của huyện Di Linh đạt chứng nhận OCOP 3-4 sao như: cà phê rang xay của Công ty TNHH Phú Đoàn (Thôn 8, xã Liên Đàm); cà phê hữu cơ của Cơ sở Thuận Trinh (HTX Đồng Tâm, xã Đình Lạc); mắc ca sấy của Công ty TNHH Mắc ca Việt (Thôn 3, xã Hòa Trung); cây trang trí nội thất của Cơ sở Quốc Việt (thôn Đồng Đò, xã Tân Nghĩa); sầu riêng Monthong trái tươi của Hợp tác xã Trái, cây sạch xã Đình Lạc; Tổ hợp tác cà phê hữu cơ - cà phê đặc sản xã Hòa Bắc.

**VĂN VIỆT**

## Lạc Dương tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022

Hội Nông dân huyện Lạc Dương vừa tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 8 năm 2022, với sự tham dự của cán bộ, hội viên nông dân, các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên đang sinh hoạt ở các chi hội, tổ hội, các câu lạc bộ của nông dân trong toàn huyện.

Nội dung thi bao gồm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; những nội dung về công tác Hội và phong trào nông dân; kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0; kiến thức về liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; kiến thức về hợp tác, hội nhập quốc tế; về xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông dân văn minh.

Kết quả, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã trao giải Nhất cho đội thị trấn Lạc Dương, giải Nhì cho đội xã Lát và giải Ba cho đội xã Đa Sar.

**TUẤN HƯƠNG**

# Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc người có công

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh - liệt sĩ (TB-LS) và công tác chăm sóc người có công (NCC) với cách mạng. 75 năm qua, tư tưởng, tình cảm và những lời căn dặn của Người đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện, biểu thị sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ dành cho TB-LS thể hiện nhất quán trong nhiều bài nói, bài viết, trong hành động và việc làm của Người. Tư tưởng, tình cảm của Bác đối với TB-LS thấm đẫm tính nhân văn và đạo lý truyền thống: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"; ghi ơn những con người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân.

Nói về TB-LS, Bác không nói chung chung mà đưa ra định nghĩa ngắn gọn, đầy đủ, sâu sắc. Đối với TB, Bác nói: "Thương binh là những người ưu tú hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí ấy đã chịu ốm yếu, què quặt". Về LS, Bác viết: "Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do".

Với sự quan tâm đặc biệt đối với TB-LS, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành "Thông cáo về việc nhận con các liệt sĩ làm con nuôi" như một chính sách của Nhà nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm, lòng nhân ái của Người. Năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt; dù bận bịu công việc của cách mạng, Bác vẫn dành sự quan tâm đến TB-LS. Ngày 16/02/1947, Bác đã ký Sắc lệnh số 20/SL Về chế độ hưu bổng thương tật đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây là văn bản đầu tiên, quan trọng của Bác Hồ và Đảng ta về chính sách TB-LS và NCC.

Đến tháng 6/1947, Bác Hồ chỉ thị chọn một ngày trong năm làm "Ngày Thương binh" để Nhân dân bày tỏ lòng hiếu kính đối với TB,



Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ phải bằng những việc làm thiết thực.

gia đình LS và những NCC với đất nước. Thực hiện chỉ thị của Người, tại Hội nghị tru bị gồm đại biểu các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương họp tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, (Thái Nguyên) đã bàn bạc và đề nghị lấy ngày 27/7/1947 làm "Ngày Thương binh toàn quốc". Đến năm 1955, ngày 27/7 được đổi thành "Ngày Thương binh, Liệt sĩ".

Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày 27/7 là dịp tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân với các TB, thân nhân và gia đình LS, những người đã góp một phần xương máu trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, đền ơn đáp nghĩa là "nghĩa vụ của Nhân dân đối với những chiến sĩ bị thương, bị bệnh; không nên coi đó là một việc làm phúc". Vì "thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào" cho nên "bôn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ".

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đền ơn đáp nghĩa là sự nghiệp lâu dài, là trách nhiệm của mọi người, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc và phải gắn với từng đời tượng cụ thể. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống của Nhân dân, những anh hùng LS, những TB, bệnh binh đã hy sinh tính mạng, xương máu của mình, vậy nên đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện thường xuyên, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cả khi đất nước có chiến tranh cũng như trong hòa bình...

Xuất phát từ lòng thương người đã hình thành quan điểm của Chủ

tịch Hồ Chí Minh, rằng giúp đỡ TB không mang ý nghĩa nhất thời mà phải lâu dài, cơ bản. Người nhấn mạnh: Đền ơn đáp nghĩa trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn, có hiệu quả và thiết thực, toàn Đảng, toàn dân phải vinh danh, ghi nhận công lao to lớn của TB-LS và làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Đặc biệt, Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước lúc đi xa, Bác đã căn dặn: "Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào ta phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần "tự lực cánh sinh".

Đối với các liệt sĩ, thì mỗi địa phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho Nhân dân ta.

Đối với cha mẹ, vợ con (của TB-LS) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét"...

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và lời dạy của Bác, suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về "đền ơn đáp nghĩa", công tác NCC. Nghị quyết Đại hội VI của Đảng chỉ rõ phải: "Thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình cán bộ, chiến

sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, gia đình có công với cách mạng...". Đại hội VII tiếp tục khẳng định: "Quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng, coi đó vừa là trách nhiệm của Nhà nước, vừa là trách nhiệm của toàn dân...". Đến Đại hội XII, Đảng ta yêu cầu: "Thực hiện tốt chính sách chăm sóc NCC; giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập của người lao động; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội".

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định: "Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với NCC trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm NCC và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên..."

Thế chế hóa quan điểm của Đảng, ngày 18/6/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi NCC lần thứ ba. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 25/01/2016 về tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC...

Có thể thấy, trong mọi hoàn cảnh lịch sử của cách mạng, công tác "đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc NCC được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đã và đang thực hiện chu đáo bằng tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với TB-LS và NCC với đất nước...

**THANH DƯƠNG HỒNG**

## Cát Tiên: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động đại biểu HĐND cấp xã

Thường trực HĐND huyện Cát Tiên vừa phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho 179 đại biểu HĐND cấp

xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được phổ biến và nghiên cứu 8 chuyên đề liên quan trực tiếp đến các hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND; Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong 6

tháng đầu năm 2022; Thực trạng hoạt động và những vấn đề đặt ra đối với đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở cấp xã; Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về văn hoá - giáo dục - y tế ở cấp xã; kỹ

năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã, giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã, xây dựng, ban hành nghị quyết và kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp xã.

**HOÀNG SA**



20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

# Hiệu quả của tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Lâm Hà

**• Giúp nhiều hộ nghèo có điều kiện cải thiện cuộc sống**

Qua 20 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định rằng, mục tiêu vốn tín dụng chính sách đã giúp các hộ nghèo có điều kiện cải thiện cuộc sống. Ở vùng nông thôn như Lâm Hà, nguồn vốn tín dụng chính sách còn góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi (tín dụng đen), giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội mà rất nhiều người nghèo đã được vay, sử dụng vốn hiệu quả, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các khu vực, hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới của các xã.

Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lâm Hà, giai đoạn 2002-2022 có tổng số 13.219 lượt hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được vay vốn với số tiền 308,6 tỷ đồng; 16.787 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề được vay vốn với số tiền 146,3 tỷ đồng; các đối tượng vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120, ngày 11/4/1992 của

Quốc hội về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Lâm Hà, đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) có 2.450 lượt khách hàng/80,7 tỷ đồng; Các đối tượng chính sách, người lao động đi lao động ở nước ngoài được vay vốn với 218 lượt người/12,8 tỷ đồng. Ngoài các đối tượng trên còn có 5.310 lượt hộ cận nghèo cũng được vay vốn với số tiền 195,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có các đối tượng những xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 cũng được vay vốn tín dụng theo từng giai đoạn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người từ 2,2 triệu đồng/người/năm của huyện năm 2002 lên 52 triệu đồng/người/năm vào năm 2021. Theo từng giai đoạn, đồng vốn tín dụng đã góp phần giúp 3.968 hộ thoát nghèo từ 9,6% xuống còn 2,75% trong giai đoạn 2010-2015. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,61% xuống còn 1,61% và cuối năm 2021 còn 0,98%. Nhìn chung, tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm từ 0,5-1% mỗi năm.



Giao thông vùng nông thôn Lâm Hà ngày càng khang trang.

Bên cạnh đó, đồng vốn tín dụng còn hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vay ưu đãi để có thể đến trường, không phải bỏ học khi khó khăn về tài chính và người lao động có đủ điều kiện cũng được vay để đi lao động ở nước ngoài, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực.

**• Cần tăng mức cho vay và mở rộng đối tượng được vay vốn**

Để đạt được kết quả này, ngoài sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, còn có vai trò rất lớn của các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là Tổ

cho vay ủy thác hỗ trợ vốn vay đến người dân để thực hiện có hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, nguồn vốn và hạn mức cho vay để thực hiện chương trình tín dụng vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là nguồn vốn cho vay để giải quyết việc làm. Đối tượng thụ hưởng cũng mới chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định, các hộ gia đình có mức sống trung bình chưa được tiếp cận.

Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả của tín dụng đối với người nghèo và chính sách khác góp phần tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nhiều người dân kiến nghị Nhà nước cần quan tâm tăng thêm mức cho vay và mở rộng đối tượng được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, cần có nhiều nguồn vốn hơn nữa cho chính sách này. Nghiên cứu quan tâm duy trì và mở rộng việc làm đối với những xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; có cơ chế chính sách và huy động mọi tầng lớp Nhân dân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội để góp phần bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

NGUYỄN NGHĨA

## Trường Mầm non Tu Tra - điểm sáng về chất lượng giáo dục mầm non

Bằng sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ giáo viên, vừa qua, Trường Mầm non Tu Tra (huyện Đơn Dương) đã xuất sắc trở thành một trong ba trường mầm non trong toàn tỉnh được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đồng thời đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trường Mầm non Tu Tra được thành lập vào tháng 8/2001, tọa lạc tại trung tâm xã Tu Tra, huyện Đơn Dương với hơn 50% trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Cô Lê Thị Luân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tu Tra, cho biết: Để thu hút được trẻ đến lớp, duy trì và phát triển được số lượng, tạo được niềm tin trong phụ huynh, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; thời gian qua, nhà trường đã tích cực tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương, các cấp quản lý giáo dục nhằm tăng cường sự đầu tư cho trường. Bên cạnh đó, nhà trường luôn đề ra các chỉ tiêu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của từng giai đoạn. Từ đó đến nay,



Cô, trò Trường Mầm non Tu Tra luôn hăng hái trong mọi hoạt động giáo dục.

nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá để chủ động đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất (CSVC), cảnh quan sư phạm nhà trường, đảm bảo được các điều kiện về học tập, vui chơi cho trẻ.

Với những nỗ lực không ngừng đó, đến thời điểm hiện tại, Trường Mầm non Tu Tra đã xây dựng mới toàn bộ CSVC rất khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Với tổng diện tích là 7.031m<sup>2</sup>, trong đó diện tích xây dựng phòng học, các phòng chức năng là 1.094m<sup>2</sup>, diện tích sân vườn là 5.937m<sup>2</sup>. Tổng số học sinh tại trường có 315 em, được chia thành 9 lớp,

trong đó có 5 lớp 5 tuổi, 3 lớp 4 tuổi và 1 lớp 3 tuổi. Khu vui chơi ngoài trời đa dạng, phong phú được bố trí hợp lý, đảm bảo cho trẻ vui chơi phát triển vận động an toàn. Môi trường xung quanh trường, lớp sạch, đẹp, tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động tích cực...

Hiện, Trường Mầm non Tu Tra có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 30 người, trong đó gồm 1 Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng, 18 giáo viên và 9 nhân viên. Cùng với 100% cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đoàn

kết, luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau mà chất lượng chăm sóc giáo dục được nâng dần qua hàng năm. Mặt khác, nhà trường cũng tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ trong độ tuổi ra lớp. Đồng thời, lập danh sách hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn để tham gia học tập tại trường, vì vậy mà tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm của Trường Mầm non Tu Tra luôn đạt trên 80%.

"Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ động viên trẻ đi học chuyên cần đạt tỷ lệ cao, làm tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, huy động 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình Giáo dục mầm non", cô Lê Thị Luân chia sẻ.

Chính sự phấn đấu vươn lên không ngừng, Trường Mầm non Tu Tra được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015-2020; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Cờ thi đua đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 và năm học 2017-2018; bằng khen các năm học 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020

và liên tục 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Và mới đây, Trường Mầm non Tu Tra chính thức được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đồng thời đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

"Để tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được và tiếp tục nỗ lực đi lên, xứng đáng là địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh, thời gian tới, Trường Mầm non Tu Tra sẽ tiếp tục thực hiện linh hoạt các phương pháp dạy và học đảm bảo phù hợp mục tiêu, nội dung, giáo dục theo từng độ tuổi. Nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, như: thông qua ngày hội, ngày lễ, các hội thi, qua các hoạt động tham quan tổ chức thực hành, trải nghiệm khám phá môi trường xung quanh phù hợp với nhu cầu của trẻ theo phương châm "chơi mà học, học bằng chơi". Chú trọng công tác đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên tổ chức các tiết học với phần mềm mới, giúp giáo viên soạn giảng bài điện tử. Qua đó, tạo điều kiện cho trẻ phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ", cô Lê Thị Luân cho hay.

HƯƠNG LY



## ĐẠ TÊH: Đưa pháp luật về cơ sở

Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đạ Tẻh, trong những năm qua, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Quốc Oai luôn chú trọng đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, xã Quốc Oai đã tập trung tuyên truyền PBGDPL gần 40 buổi, thu hút gần 1.000 lượt người tham gia với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền miệng, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, tham gia Cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật do các cấp, các ngành phát động; đồng thời tổ chức lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt hàng tháng, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề của các đoàn thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Đất đai; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Cán bộ, công chức; Luật Hôn nhân gia đình... và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công dân. Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai cho biết, việc tuyên truyền PBGDPL được địa phương chú trọng và triển khai, thực hiện theo từng tháng. Để đạt hiệu quả và truyền tải các nội dung, thông tin, hàng tháng địa phương đều tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" cho cán

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được huyện Đạ Tẻh tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Trong những ngày bầu cử, xã Quốc Oai tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân địa phương.

bộ, công chức của cơ quan vào sáng thứ Hai tuần đầu của tháng để giới thiệu những văn bản pháp luật mới. Bên cạnh đó, xây dựng tủ sách pháp luật tại phòng làm việc của công chức tư pháp, phòng tiếp dân, phòng các đoàn thể, tại các nhà văn hóa của thôn đã có tủ sách đề cán bộ và Nhân dân tìm hiểu và tham khảo. Cùng với đó, xã tăng cường hiệu quả hoạt động hệ thống loa truyền thanh với thời lượng phát thanh từ 15 - 30 phút một buổi

nhằm thông báo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương.

Năm 2021, để triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn, UBND huyện Đạ Tẻh, Hội đồng PBGDPL huyện đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai các Đề án PBGDPL trên địa bàn. Bà Như Thị Thanh Hương - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đạ Tẻh cho biết, để làm

tốt công tác trên, huyện Đạ Tẻh chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, thị trấn; duy trì các tổ hòa giải tại các xã, thị trấn. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện hiện có 28 người; tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn có 161 người. Ngoài ra, đội ngũ tham gia công tác PBGDPL trên địa bàn huyện có các giáo viên tổng phụ trách đội và giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục đạo đức trong các trường. Đến nay, UBND các xã, thị trấn đã củng cố và đi vào hoạt động ổn định với 77 Tổ hòa giải tại 77 thôn, tổ dân phố, với 428 hòa giải viên, đã có 390 hòa giải viên được tham dự các lớp do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải.

Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên nhiều hoạt động PBGDPL trên địa bàn bị gián đoạn hoặc tạm dừng thực hiện. Song, huyện Đạ Tẻh đã kịp thời tuyên truyền đến người dân một cách hiệu quả. Về tuyên truyền miệng, các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trên địa bàn đã thực hiện 168 cuộc tuyên truyền qua hình thức hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật với 9.798 lượt cán

bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, người dân tham dự; tổ chức 2 hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình...; chủ trì, phối hợp tổ chức 8 hội nghị PBGDPL về trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho giáo viên, công nhân viên và học sinh; biên soạn, cấp phát về UBND xã, thị trấn với 5.040 tờ gấp có nội dung về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Chăn nuôi năm 2018; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; cấp 210 tài liệu tuyên truyền tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các Tổ COVID cộng đồng của các xã, thị trấn; cấp 2.419 cuốn sách pháp luật cho một số cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã và 77 tổ hòa giải ở cơ sở...

Bên cạnh đó, huyện Đạ Tẻh tuyên truyền thông qua các hội thi sân khấu, Cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật như tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" với sự tham gia của 6.101 người... Tiếp tục duy trì chuyên mục "Phổ biến, giáo dục pháp luật" trên Trang thông tin điện tử của huyện; duy trì xây dựng bản tin pháp luật vào ngày thứ 6 hàng tuần...

**THÂN THU HIỀN**

## Nấm đông trùng từ sản xuất đến bàn ăn

Sau 10 năm hoàn chỉnh quy trình sản xuất, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hana (đường Lữ Gia, Đà Lạt) không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước mà còn đưa vào nhà hàng chế biến các món ăn đông trùng hạ thảo với các loại rau hữu cơ Đà Lạt, góp phần tạo điểm mới thu hút đông đảo khách du lịch ngay từ những tháng đầu khai trương.

### Mới lạ buffet đông trùng hạ thảo

Sau gần 3 tháng khai trương Hana Mushroom Restaurant (đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt), chúng tôi có dịp đến đây trải nghiệm, thưởng thức các món lẩu đông trùng hạ thảo tự chọn với hơn 20 loại rau, củ, quả Đà Lạt đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế. Đang vào giờ trưa, khách du lịch từng đoàn đặt trước gần hết số bàn trong mặt bằng nhà hàng khoảng 500 m<sup>2</sup>. Phóng vấn ngẫu nhiên một thực khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh về lý do biết được nhà hàng đông trùng hạ thảo Đà Lạt để dùng cho bữa ăn trưa, thực khách vui vẻ trả lời: "Tôi là được sĩ Vũ Tam Khôi vừa về hưu vài tháng. Tôi chọn du lịch Đà Lạt trọn gói theo một hãng lữ hành có bữa ăn trưa lẩu nấm đông trùng hạ thảo tại Hana Mushroom Restaurant. Cảm giác thật ngon miệng với vị được liệu đông trùng thơm lừng, ngọt thanh, đậm hương vị thiên nhiên cùng với các loại rau, nấm thực phẩm đặc trưng của xứ lạnh Đà Lạt. Nhất định tôi trở lại Đà Lạt và sử dụng tiếp một bữa ăn đông

trùng hạ thảo Hana trong những ngày lưu trú của mình...".

Phóng viên ngồi chung bàn với một số thực khách địa phương Đà Lạt, thưởng thức các món lẩu đông trùng hạ thảo Hana tự chọn cùng các loại rau Đà Lạt với đây đầu các vị thơm, ngọt như thực khách vừa nêu đã cảm nhận. Anh Trần Huỳnh Phi Long, phụ trách nhà hàng cho biết, sau 3 tháng khai trương, nhà hàng đã phục vụ tối đa 130 lượt thực khách mỗi lần vào các ngày cuối tuần; 50- 60 thực khách vào những ngày bình thường. Trong đó chiếm tỷ lệ 60% thực khách du lịch, 40% thực khách địa phương. "Như vậy, mục đích đưa đông trùng hạ thảo Hana vào nhà hàng cho mọi đối tượng thực khách đều có thể sử dụng bởi giá cả phổ thông - đã có kết quả ngay thời điểm khai trương, mở ra nhiều triển vọng phía trước...", anh Long nói.

### Để nuôi trồng, thu nhập cao

Tìm hiểu về nơi sản xuất nấm đông trùng hạ thảo để cung cấp Hana Mushroom Restaurant nói



Với 50 m<sup>2</sup> nuôi cấy đông trùng hạ thảo Hana sẽ đạt lãi 225 triệu đồng/3 tháng.

trên, ông Nguyễn Duy Hạng, phụ trách kỹ thuật cho biết, đây là sản phẩm đã bổ sung, hoàn chỉnh quy trình sản xuất đạt chất lượng tốt nhất trong suốt mười năm qua. Trong đó, nguồn nấm giống nhập khẩu từ Ấn Độ và Nhật Bản; nguồn phôi giá thể được phối trộn với công thức, tỷ lệ tối ưu nhất từ các nguyên liệu gạo lứt, bột nhộng tằm, bắp... của vùng nông nghiệp Đà Lạt và các huyện phụ cận. Xưởng sản xuất nấm đông trùng hạ thảo của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hana tọa lạc trên diện tích 800 m<sup>2</sup>, đường Lữ Gia, Đà Lạt hiện đạt công suất mỗi tháng 400 kg đông trùng hạ thảo tươi chất lượng cao. Trong đó 30% sản lượng đưa vào nhà hàng buffet Hana

Mushroom; 70% sản lượng còn lại chế biến dạng khô, tươi, chế biến với nước yến, tiêu thụ theo đơn đặt hàng trước của khách hàng trong nước. Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất và cung cấp mỗi tháng trên dưới 2.000 phôi nấm đông trùng hạ thảo theo nhu cầu sản xuất của khách hàng địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện. "Khách hàng đặt mua phôi giống nấm đông trùng hạ thảo của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hana chúng tôi đều được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, đồng thời bao tiêu sản phẩm đầu ra theo yêu cầu...", ông Hạng cho biết thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Hạng, với nguồn phôi giống nấm đông trùng hạ thảo kết hợp chuyên

giao kỹ thuật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hana, mọi người ở khu vực Đà Lạt và các huyện nằm trên độ cao 1.000 m đến 1.600 m so với mặt biển đều có thể phát triển kinh tế gia đình trong diện tích tối thiểu khoảng 50 m<sup>2</sup>. Bởi hạch toán theo giá thị trường cuối tháng 7/2022, đầu tư 50 m<sup>2</sup> nhà xưởng, thiết bị tưới phun sương, phun mưa với 2.000 phôi giống nấm đông trùng hạ thảo khoảng 100 triệu đồng. Sau 3 tháng chăm sóc đúng kỹ thuật được chuyển giao, người đầu tư sẽ bước vào thu hoạch bình quân khoảng 80 kg tươi, chế biến khoảng 13,5 kg khô, nhân 25 triệu đồng/kg, thành tổng doanh thu 325 triệu đồng. So sánh kết quả lứa nuôi đông trùng hạ thảo đầu tiên không những hoàn lại vốn đầu tư mà còn thu lợi nhuận đến 225 triệu đồng.

Trước nhu cầu tìm dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo thương hiệu Hana Đà Lạt dự báo lượng thực khách đến nhà hàng thưởng thức buffet, cũng như khách hàng đặt mua các dòng sản phẩm chế biến tươi, khô và chế biến với nước yến ngày càng tăng lên vượt trội, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hana tiếp tục tăng công suất nhà xưởng sản xuất gấp đôi, đồng thời liên kết thêm nhiều hộ dân Đà Lạt và vùng phụ cận xây dựng thêm hàng trăm mét vuông nhà xưởng sản xuất trong một vài năm tới... **VĂN VIỆT**



BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN

# Một số điểm nổi bật trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Lâm Đồng

Theo Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng có 65 xã, 81 thôn không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn. Để 119.000 người dân tại 65 xã và 91 thôn này nhận được sự chăm sóc kịp thời của chính sách BHYT đã có sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến thôn, xã... Tham mưu và được UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng đến hết năm 2021.

Năm 2022 trở đi, toàn tỉnh sẽ giảm trên 119.000 người (trong đó, có trên 100.000 người DTTS) không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Trước những tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 861, Quyết định số 612 đối với chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, BHXH tỉnh và các đơn

Trong 2 năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực nặng nề đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, an sinh xã hội mà trụ cột chính là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã phát huy vai trò quan trọng, giúp đảm bảo đời sống của người dân, người lao động.



Trao tặng số BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Di Linh.

vi có liên quan đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về việc hỗ trợ đóng BHYT cho người dân sinh sống tại các xã không còn nằm trong danh sách xã khu vực II, III tại Quyết định số 861.

Qua đó, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT theo nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đến ngày 31/12/2022 cho đối tượng là người DTTS còn khó khăn

sinh sống tại các xã, thôn thuộc khu vực II, III được chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861 và Quyết định số 612 chưa tham gia BHYT như sau: mức đề xuất hỗ trợ đóng BHYT là: 67.050 đồng/ người/ tháng; tổng số đối tượng đề xuất hỗ trợ là 55.000 người; thời gian đề xuất hỗ trợ là từ 4 tháng đến 5 tháng. Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ là hơn 14,7 tỷ đồng (4 tháng); 18,4 tỷ đồng (5 tháng).

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Lâm Đồng đã giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, từ suất cho 7 đơn vị với 377 lao động, số tiền tạm dừng đóng là 2,26 tỷ đồng. Giải quyết giảm tiền đóng vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.668 đơn vị với 45.787 lao động, số tiền giảm đóng lũy kế là 7 tỷ đồng. Xác nhận danh sách tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương cho 204 đơn vị với 5.034 lao động; xác nhận danh sách lao động ngừng việc cho 25 đơn vị với 134 lao động; xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cho 9 đơn vị với 228 lao động; xác nhận danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 3 đơn vị với 452 lao động.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23, từ đầu năm

2022 đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh giải quyết giảm tiền đóng vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.822 đơn vị với 51.505 lao động, số tiền giảm đóng là 15,05 tỷ đồng. Xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo cho 2 đơn vị với 125 lao động.

BHXH tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN. BHXH toàn tỉnh đã thực hiện giảm 1% đóng BHTN cho 2.660 đơn vị với 47.330 lao động, số tiền giảm 7 tỷ đồng; thực hiện chi hỗ trợ cho 57.378 người với số tiền là hơn 137 tỷ đồng. Thực hiện việc cập nhật dữ liệu chi trả hỗ trợ người lao động và xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116, Quyết định số 28, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh thực hiện giảm 1% BHTN cho 2.685 đơn vị với 53.348 lao động, số tiền giảm 23,5 tỷ đồng...

XEM TIẾP TRANG 8

## Những chuyển biến kinh tế tích cực ở xã Tà Nung

Những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương và sự mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, nắm bắt xu hướng thị trường của người dân, đời sống kinh tế của bà con xã Tà Nung (Đà Lạt) ngày càng được cải thiện. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu, giúp lan tỏa phong trào chuyển đổi sản xuất trong cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Vượt qua con đường đất đỏ lầy lội, sau cơn mưa nặng hạt, ông M'bon Ha Mười (57 tuổi, Thôn 5, Tà Nung) dẫn chúng tôi vào vườn cà phê của gia đình. Len qua những cây bơ xanh mướt tươi qua, ông Mười phấn khởi khoe: "2,8 ha bơ và cà phê này mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng, giúp gia đình đảm bảo cuộc sống, yên tâm sản xuất". Ông kể, năm 2019, gần 3ha cà phê xen bơ của gia đình có dấu hiệu lão hóa, số cây nhiễm bệnh ngày một nhiều. Không thể ngắt quãng nguồn thu nhập, ông và vợ quyết tâm tìm giải pháp. Sau khi tìm hiểu kỹ qua sách báo và trực tiếp đến điển hình thành công ở huyện Bảo Lâm học hỏi, ông mạnh dạn áp dụng phương pháp ghép chồi để trẻ hóa vườn cây.

Nhận thấy giống cà phê Thiên Trường và bơ 034 phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu của Tà Nung, ông vay mượn thêm để mua chồi giống và thuê người có kinh nghiệm, kỹ thuật đến tận vườn hướng dẫn. Từ năm thứ 2, gia đình ông tự thực hiện ghép chồi cho diện tích cà phê và bơ còn lại, mỗi năm trẻ hóa 1 ha. Sau

hơn 2 năm, vườn cây của gia đình cải thiện rõ rệt, phát triển tốt, chất lượng hạt cải thiện, năng suất mỗi hecta gấp 4 đến 6 lần so với trước đây. Để sản xuất bền vững, ông không dùng phân hóa học mà chỉ sử dụng phân chuồng hữu cơ, đảm bảo sức khỏe cho gia đình lẫn người tiêu dùng.

Tương tự, anh Cil Ha Phước (33 tuổi, Thôn 2) cũng là một trong những điển hình phát triển kinh tế giỏi của Tà Nung. Nhờ sự nhạy bén và say mê tìm tòi, Ha Phước nắm bắt các xu thế của thị trường, đầu tư trồng các loại cây lấy lá cấm hoa như đô la, tùng nhỏ, dương xỉ. Anh chia sẻ: 4 ha của anh có hơn 5 ngàn cây đô la, tùng nhỏ, dương xỉ và phần còn lại là bơ, cà phê xen canh mỗi năm cho thu nhập hơn 300 triệu đồng". Để có kết quả này, năm 2019, anh nhận thấy nhu cầu về các loại cây lấy lá cấm hoa ngày một tăng. Anh trồng thí điểm 200 cây đô la rồi mới dần nhân rộng để vừa rút kinh nghiệm và giảm thiểu rủi ro. "Cây đô la có giá bán cao, nhưng cần kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận, vì đô la dễ bị nấm", anh Phước nói. Ngoài ra, anh Ha Phước còn thu mua lá, tạo



Nhờ ghép chồi, năng suất vườn cà phê của ông Mười cải thiện rõ rệt.

thêm nguồn thu nhập cho nhiều hộ nông dân ở Tà Nung và các xã lân cận.

Bước đầu thành công và làm giàu cho bản thân và gia đình, anh Cil Ha Phước và ông M'bon Ha Mười đều mong muốn góp phần giúp các hộ gia đình đồng bào DTTS khác ở địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Những năm qua, họ đều tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, áp dụng các phương pháp trồng trọt mới hiệu quả cao; đồng thời, hỗ trợ cây con giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật. Nhờ đó, số hộ tham gia chuyển đổi cây trồng, áp dụng phương pháp ghép chồi ngày một tăng, đời sống bà con nông dân đồng bào DTTS ngày một nâng cao.

Bên cạnh sự mạnh dạn triển khai và nhanh nhạy với xu hướng thị trường của các nông hộ trên địa bàn, sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của chính quyền xã Tà Nung là động lực chính giúp kinh tế và đời sống bà con đồng bào DTTS ngày một cải thiện. Theo ông Lê Quang Húy - Bí thư Đảng ủy xã, thời gian qua, địa phương chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, phát triển thương hiệu, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, thông qua các buổi tập huấn trồng trọt, chăn nuôi

và hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nhiều nông dân đã tiếp cận, mạnh dạn chuyển đổi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Qua đó, xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi như Cil Ha Điền, Cil Lý Hoàng Thánh, Liêng Hót Ha Lép, Cil Ha Phước... "Những cơ sở, gia đình sản xuất giỏi này trở thành những điển hình, giúp lan tỏa và nhân rộng sang nhiều hộ nông dân khác", ông Húy nói.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động, hội thảo, phổ biến kiến thức trên đã giúp thay đổi thói quen, lối tính tác của nông dân. Nhờ đó, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có hơn 10 ha cà phê già cỗi được tái canh; hơn 40 nhà kính, nhà lưới và nhiều diện tích cây trồng già cỗi được chuyển đổi sang trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao.

Song, theo ông Húy, bên cạnh những chuyển biến tốt vẫn còn một số khó khăn nhất định, nhiều hộ vẫn chưa tiếp cận được khoa học - kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, đầu ra của sản phẩm chưa ổn định. Để phát triển kinh tế bền vững, vừa qua, địa phương cũng phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm nông nghiệp, Hội Nông dân TP Đà Lạt và Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng khảo sát, xác định cây trồng phù hợp và định hướng phát triển dịch vụ du lịch, giúp nâng cao đời sống của người dân địa phương", ông Húy cho biết.

NHẬT QUỲNH



## Một số điểm nổi bật...

TIẾP TRANG 7

... Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến hết tháng 6/2022, BHXH toàn tỉnh đã xác nhận tình trạng tham gia BHXH của người lao động cho 11 đơn vị với 491 lao động.

Năm 2021, BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 228 đơn vị sử dụng lao động; đại lý thu BHXH, BHYT; đơn vị trực thuộc và cơ sở khám, chữa bệnh. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 29 đơn vị sử dụng lao động đề nghị truy đóng thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên 6 tháng theo quy định của BHXH Việt Nam; thực hiện thông báo đôn đốc nợ đối với 207 đơn vị sử dụng lao động. Chuyển 2 hồ sơ kiến nghị khởi tố vụ án hình sự đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, khởi tố (1 vụ án trốn đóng BHXH,

BHYT, BHTN đối với 1 đơn vị sử dụng lao động và 1 vụ án gian lận BHYT đối với 1 cá nhân).

Tổ chức 4 đợt ra quân truyền thông chiến dịch hướng tới phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã phát triển được 2.987 người tham gia BHXH tự nguyện, 5.245 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tổ chức 433 hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 15.936 người tham dự, qua đó phát triển được 1.497 người tham gia BHXH tự nguyện và 5.658 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình.

Đến hết tháng 6/2022, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.128.718 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 89.088 người, tham gia BHTN là 80.519 người, tham gia BHXH tự nguyện 15.315 người, tham gia BHYT 1.113.403 người.

Sở Tài chính và BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND thành Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại nghị quyết này, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ mức đóng BHYT là 30%; người Kinh thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng BHYT là 40%; người DTTS thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng BHYT là 50%; học sinh, sinh viên là người đồng bào DTTS không sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ mức đóng BHYT là 70%.

AN NHIÊN

## THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT	Vị trí đăng ký dự tuyển	Tên chức danh nghề nghiệp	Mã số	Số lượng	Trình độ	Chuyên môn	Ngoại ngữ	Tin học
1	Nghiên cứu công nghệ tế bào thực vật	Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	01	Đại học trở lên	Công nghệ sinh học, Sinh học, Nông nghiệp hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm	Bậc 2	CNTT cơ bản
2	Sưu tập bảo tồn nguồn gen giống thực vật	Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	01	Đại học trở lên	Công nghệ sinh học, Sinh học, Nông nghiệp hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm	Bậc 2	CNTT cơ bản
3	Biên tập các ấn phẩm khoa học công nghệ	Chuyên viên	01.003	01	Đại học trở lên	Báo chí, Ngữ văn hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm	Bậc 2	CNTT cơ bản
4	Truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ	Chuyên viên	01.003	02	Đại học trở lên	Quản trị kinh doanh, Marketing, Báo chí hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm	Bậc 2	CNTT cơ bản
5	Khảo nghiệm, thực nghiệm các giống mới	Kỹ sư (hạng III)	V.05.02.07	01	Đại học trở lên	Công nghệ sinh học, Sinh học, Nông nghiệp hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm	Bậc 2	CNTT cơ bản
6	Kỹ thuật công nghệ thông tin và quản trị mạng	Chuyên viên	01.003	01	Đại học trở lên	Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm	Bậc 2	CNTT cơ bản
7	Hành chính tổng hợp	Chuyên viên	01.003	01	Đại học trở lên	Quản lý nhà nước, Nội vụ, Luật, Hành chính, Ngữ văn, Kinh tế, Khoa học, Công nghệ hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm	Bậc 2	CNTT cơ bản
<b>Tổng cộng</b>				<b>08</b>				

### Ghi chú:

1. Ngoại ngữ Bậc 2: Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc;

2. Tin học Cơ bản: Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

### Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển thể hiện lý lịch rõ ràng; năng lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; (Không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức).

### Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh.
- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Ứng dụng khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 02633.833.155) trong giờ hành chính.
- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 28/7/2022 đến hết ngày 28/8/2022.

Thông tin chi tiết trên trang website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng <http://skhcn.lamdong.gov.vn>

## THÔNG BÁO V/v mất Giấy chứng nhận QSD đất

CÔNG TY TNHH KHÁNH GIANG

Địa chỉ trụ sở: Ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

Lý do: Bị thất lạc (mất) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 816788 cấp ngày 09/5/2008 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Khánh Giang.

Công ty đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có; nay đăng ký thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để làm cơ sở lập hồ sơ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

## Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận QSD đất

Tôi tên là: NGUYỄN ĐỨC MIÈNG

Nơi ở hiện tại: Số 48 Yên Bái 1 - phường Phú Huê - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.

Ngày 27/7/2022, tôi có bị thất lạc 1 sổ quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất số 25/9, đường Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thuộc quyền sở hữu của tôi. Trong khi di chuyển từ ngã tư Hải Thượng đến số 300, đường Hai Bà Trưng, tôi có đánh rơi túi hồ sơ vào khoảng 7h05-7h25 buổi sáng cùng ngày.

Mảnh đất có diện tích 952 m<sup>2</sup>, trong đó có 300 m<sup>2</sup> nhà ở và 652 m<sup>2</sup> đất vườn.

Vậy tôi xin thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Sau khi đăng thông báo mất giấy tờ, tôi sẽ tiến hành lập thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của pháp luật.

## Thông báo V/v cấp Giấy chứng nhận QSD đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo:

**Hộ Đỗ Thị Mạnh** được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số X 272945 ngày 19/9/2004 vào sổ theo dõi số 2589/QSDĐ, chi tiết như sau:

- Thửa đất số 45, tờ bản đồ số 52C, diện tích 3.490 m<sup>2</sup> CLN, thời hạn sử dụng đến 15/10/2043 đối với đất CLN tại xã Tân Châu.

- Ngày 21/4/2005, **hộ Đỗ Thị Mạnh** chuyển nhượng QSDĐ cho **ông (bà) Tạ Văn Hà** thường trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và **hộ Đỗ Thị Mạnh** đã giao Giấy chứng nhận QSDĐ số hiệu X 272945 cho **ông (bà) Tạ Văn Hà** quản lý sử dụng.

Hiện nay, **hộ Đỗ Thị Mạnh** ở đâu, liên hệ với UBND xã Tân Châu hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biên động hồ sơ địa chính và giải quyết hồ sơ cho **ông (bà) Tạ Văn Hà** theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.